



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติถือเป็นเครื่องมือและมาตรการทางกฎหมายที่ช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปีมาแล้ว การจัดทำเอกสารร่างข้อเสนอจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายรอบด้านยังเป็นสิ่งที่ปรากฏความชัดเจนที่สอดคล้องกับสถานการณ์สำคัญของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะมติการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมชื่นชมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานวิชาการที่ได้กำหนดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบชีวภาพมีความสำคัญเชื่อมโยงมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ในสังคมไทย การสื่อสารในภาวะวิกฤตสุขภาพถือว่ามีสำคัญและความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความสับสนของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการรับข้อมูลของพลเมืองของประเทศสมควรจะให้มีหน่วยเฝ้าระวัง ติดตามให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้วยหลักคิดที่ว่า การสื่อสารที่ดีคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ความหลากหลาย และความสอดคล้องกับมาตรการเฉพาะของพื้นที่ที่พร้อมเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้สู่วิกฤตสุขภาพให้เข้มข้นต่อไป เราขอสนับสนุนร่างมติการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพในทุกประเด็น โดยเฉพาะข้อ ๒ เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 ที่ให้ความสำคัญและความห่วงใยต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะที่เกิดการพัฒนาแบบกลไก การจัดการขยะอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบทบาทพัฒนาความร่วมมือคือพลังเมือง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ และเป้าหมายสำคัญของโลกจะได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของประเทศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพร้อมให้ความร่วมมือด้านวิชาการและสนับสนุนพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนและประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะตามทิศทางเดินของมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔